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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายปริวัฒน์ วรรณกลาง ประธานสภาวิชาการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
1. การพัฒนางานวิชาการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติให้เกิดประสิทธิภาพจะต้องมีการ

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลัก คือ ประธานพัฒนางานวิชาการ และมีการปฏิบัติจริงโดยมีแผนการด าเนินงานของทั้ง 4 ภาค 
ซึ่งต้องจัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 ภาค เพ่ือสร้างความเข้าใจในแนวปฏิบัติ การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่
ชัดเจนเพื่อให้เกิดการพัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัย  

2. การจัดการศึกษาส าหรับนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยจะต้องมีการก าหนด
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกฎหมายมารองรับก่อนถึงจะสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 

 

 

 



 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ภู่หล า กรรมการสภาวิชาการ น าเสนอรายงานการประชุมสภาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
พลบด ี4 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ ครั้งท่ี 1/2562  
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ  
 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

  5.1 เสนอบัญชีผู้ส าเร็จการศึกษา เพื่อขออนุมัติการให้ปริญญา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ภู่หล า กรรมการสภาวิชาการ น าเสนอเอกสารประกอบการ
พิจารณา และขออนุญาตให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกร ยาพรม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกร ยาพรม น าเสนอบัญชีผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 
2561 ด้วยเมื่อสิ้นภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 มีผู้ส าเร็จการศึกษาในปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาต ิจ านวน 4 วิทยาเขต คือ กระบี่ ชลบุรี เชียงใหม่ และสุพรรณบุรี รวมจ านวนทั้งสิ้น 10 คน ซึ่งประกอบด้วย 
คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน 4 คน คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต จ านวน 6 คน ซึ่งบัญชีผู้ส าเร็จการศึกษาได้ผ่านการพิจารณาจากกรรมการวิทยาเขตเรียบร้อยแล้ว 
ตามเอกสารประกอบวาระที่ 5.1 หน้าที่ 1 เป็นบัญชีสรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือขออนุมัติการให้ปริญญา
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามวิทยาเขต คณะวิชา และเพศ  หน้าที่ 2 เป็นบัญชีสรุปจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาจ าแนกตามหลักสูตร สาขาวิชา และวิทยาเขต หน้าที่ 4 เป็นบัญชีรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
วิทยาเขตชลบุรี คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ และ 
หน้าที่ 6 เป็นบัญชีรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 4 วิทยาเขต คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 

 นายปริวัฒน์ วรรณกลาง ประธานสภาวิชาการ ได้เสนอให้แก้ไข 3 ส่วน ดังนี้ 
   1. แก้ไขหน้าปกเอกสารประกอบการประชุม ในส่วนท้ายเอกสารให้ใส่ ค าว่า กอง และกลุ่ม 
ของเจ้าของต้นเรื่อง ไม่ต้องใส่ค าว่ามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
   2. แก้ไขเอกสารแผ่นที่ 2 ไม่มีเลขหน้า ต้องระบุเลขหน้าเป็นหน้า 1  
   3. แก้ไขเอกสารทุกหน้าที่มีค าว่า “หลักสูตรสถาบันการพลศึกษา” ให้แก้ไข โดยตัดค าว่า 
“สถาบันการพลศึกษา” ออก เนื่องจากไม่มี หลักสูตรสถาบันการพลศึกษา เราจะมีหลักสูตรคณะวิชา  เช่น 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ซึ่งมีชื่อเฉพาะอยู่แล้ว ซึ่งถ้าหากไม่ตัดค าว่าสถาบันการพลศึกษาออก จะต้องเติมค าว่า 
“ของ”เพ่ิมเข้าไปด้วย เป็นค าว่า “หลักสูตรของสถาบันการพลศึกษา” และขณะนี้เราเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ ฉะนั้น จะต้องเปลี่ยนเป็น “หลักสูตรของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ” ถึงจะเป็นค าที่ถูกต้อง 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าของคณะกรรมการและน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 



 
 

  5.2 เสนอบัญชีผู้ส าเร็จการศึกษา เพื่อขออนุมัติการให้ปริญญา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ภู่หล า กรรมการสภาวิชาการ น าเสนอเอกสารประกอบการ
พิจารณา และขออนุญาตให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกร ยาพรม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกร ยาพรม น าเสนอบัญชีผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 
2561 ด้วยเมื่อสิ้นภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 มีผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ จากวิทยาเขต 17 แห่ง รวมทั้งสิ้น 299 คน ซึ่งประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จ านวน 102 คน คณะศิลปะศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จ านวน 53 คน 
คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต จ านวน 144 คน ซ่ึงบัญชีผู้ส าเร็จการศึกษาได้ผ่านการพิจารณา
จากกรรมการวิทยาเขตเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารประกอบวาระที่ 5.2 หน้าที่ 1 เป็นบัญชีสรุปจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาเพ่ือขออนุมัติการให้ปริญญาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามวิทยาเขต คณะวิชา และเกียรตินิยม 
และเพศ  หน้าที่ 2 เป็นบัญชีสรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกตามหลักสูตร สาขาวิชา และวิทยาเขต หน้าที่ 4-19 
เป็นบัญชีรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา เรียงตามคณะวิชา และวิทยาเขต ตามล าดับ 

ในกรณีที่ผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาตรีบางราย มีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่
ได้รับปริญญาเกียรตินิยม คือ มีผลคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป แต่ไม่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม เนื่องจากว่าไม่
เป็นไปตามข้อก าหนดของสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556 ซึ่งข้อ 
38.2 บัญญัติ ไว้ว่า ปริญญาเกียรตินิยม ผู้มีสิทธิ์ได้ปริญญาเกียรตินิยมจะต้องเป็นนักศึกษาภาคปกติ โดยมีเวลา
เรียนไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติในกรณีที่เป็นหลักสูตร 4 ปี ทั้งนี้ได้ใส่ในช่องหมายเหตุ ส าหรับผู้ที่เรียนเกิน 8 
ภาคการศึกษาปกติ ไว้แล้ว 

ในข้อก าหนดของสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยปริญญาเกียรตินิยม พ.ศ. 2557 ข้อ 5.3 
นักศึกษาจะต้องไม่เคยได้รับผลการเรียนสัญลักษณ์ U หรือได้รับการเทียบผลการเรียน P หรือได้รับผลการเรียนต่ า
กว่าระดับ คะแนน C ในรายวิชาใดๆ ซึ่งได้ระบุสาเหตุไว้ในช่องหมายเหตุว่า ผลการเรียนต่ ากว่าระดับคะแนน C 

นายปริวัฒน์ วรรณกลาง ประธานสภาวิชาการ ได้เสนอให้แก้ไข 3 ส่วน ตามเอกสาร
ประกอบวาระที่ 5.1 ที่ได้เสนอไปก่อนหน้านี้แล้ว 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขตามค าแนะน าของคณะกรรมการและน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

  5.3 การขออนุมัติการให้ปริญญาส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านการ
อนุมัติจากสภาสถาบันการพลศึกษา  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ภู่หล า กรรมการสภาวิชาการ น าเสนอเอกสารประกอบการ
พิจารณา และขออนุญาตให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกร ยาพรม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกร ยาพรม น าเสนอการขออนุมัติการให้ปริญญาส าหรับผู้ส าเร็จ
การศึกษา ปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันการพลศึกษา ซึ่งสภาสถาบันการพลศึกษา ได้
อนุมัติการให้ปริญญา 3 ครั้ง ดังนี้ 

 ครั้งที่ 1 ในคราวประชุมสภาสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 12 ตุลาคม 
2561 คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน 8 คน 

 ครั้งที่ 2 ในคราวประชุมสภาสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 23 มกราคม 
2562 จ านวน 131 คน ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จ านวน 38 คน 
คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จ านวน 30 คน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน 1 คน 
คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต จ านวน 53 คน หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน 9 คน 
 



 
 

  ครั้งที่ 3 ในคราวประชุมสภาสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 25 มีนาคม 
2562 จ านวน 1,469 คน ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จ านวน 2 คน 
คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จ านวน 3 คน คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
จ านวน 1,459 คน หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน 5 คน 
  เพ่ือให้การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2561 เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเห็นชอบอนุมัติการให้ปริญญาส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษา 2561 ซึ่งอนุมัติโดยสภาสถาบันการพลศึกษา ทั้ง 3 ครั้ง ให้อนุมัติการให้ปริญญาในนามของ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
 นายปริวัฒน์ วรรณกลาง ประธานสภาวิชาการ ได้แจ้งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 อีกครั้ง 

 ประชุมมีมติเห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ด าเนินการตามที่
คณะกรรมการเสนอแนะ และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 5.4 แผนการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ภู่หล า กรรมการสภาวิชาการ ได้น าเสนอในระเบียบวาระที่ 

5.4 เรื่องแผนการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561 
นายปริวัฒน์ วรรณกลาง ประธานสภาวิชาการ ได้แจ้งให้ฝ่ายเลขานุการน าวาระเข้าสู่ที่

ประชุมผู้บริหาร ในวันที่ 22 ก.ย.62 เรื่องแผนการรับนักศึกษา ปฏิทินการศึกษา การเปิด-ปิด ภาคการศึกษา 
นายไพฑูรย์  ประเสริฐทรัพย์ กรรมการสภาวิชาการ ได้เสนอเรื่องการก าหนดการรับ

สมัครนักศึกษาว่าขอให้ทางมหาวิทยาลัยก าหนดการรับสมัครครั้งที่ 1 พร้อมกันทุกวิทยาเขต เพ่ือไม่ให้นักศึกษาไป
สมัครที่วิทยาเขตอ่ืนได้ เช่น นักศึกษาสมัครที่วิทยาเขตหนึ่ง แต่ไปเลือกสอบอีกวิทยาเขตอ่ืน ก็จะท าให้วิทยาเขตเสีย
โอกาส ฉะนั้นการสมัครครั้งที่ 1 ขอให้เปิดรับสมัครพร้อมกันทุกวิทยาเขต 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์  นิลทจันทร์ กรรมการสภาวิชาการ ได้สอบถามเรื่องการสมัครว่า 
ผู้สมัครเข้าศึกษา สามารถสมัครหลายคณะพร้อมกันได้หรือไม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ภู่หล า กรรมการสภาวิชาการ ได้เสนอว่าผู้สมัครไม่สามารถ
สมัครข้ามหลักสูตร หรือหลายคณะพร้อมกันได้ แต่สามารถเลือกสมัครได้หลายสาขาในคณะที่สมัครได้  
 นายปริวัฒน์ วรรณกลาง ประธานสภาวิชาการ ได้แจ้งเรื่องการรับสมัครโควตา ซึ่งวิทยาเขต 
ไมค่วรรับสมัครโควตานอกพ้ืนที่ ควรรับสมัครในพื้นที่ของวิทยาเขตเท่านั้น 
   ประชุมมีมติเห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ด าเนินการตามที่
คณะกรรมการเสนอแนะ และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบียบวาระ ที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ  
  -ไม่มี- 
   
 

เลิกประชุมเวลา ๑2.0๐ น. 
 
                 
 
 
 

 
    …....…………………………………ตรวจรายงานการประชุม  
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ  ภู่หล า) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายวิชาการ 

    …....…………………..……………บันทึกรายงานการประชุม 
         (นางนิชานันท์  บาก้า) 


